




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, pptvhd36, TNN, newtv, sondhitalk, isaranews, springnews, thaipbs, nationtv, thebangkokinsight)</p> <p>- สืบเนื่องจาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า ขณะนี้เตียงผู้ป่วยวิกฤติและเตียงผู้ป่วยใน สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 เต็มทุกห้อง ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติมได้ ประกาศดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม และได้ตอกย้ำว่าโควิด 19 อาจกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง ดังเช่นแพทย์หลาย ๆ ท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็น</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบสถานการณ์จริงกับ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี สถาบันโรคทรวงอก พบว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยนอน รพ.เพิ่มขึ้น แต่ รพ.สามารถบริหารจัดการเตียงได้ดี ได้นำเตียงโควิดเดิมที่ปรับไปรับผู้ป่วยโรคอื่นกลับมารับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่นอนใน รพ. สาเหตุจากมีโรคร่วม และจัดอัตรากำลังพยาบาลตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะขยายเตียงได้เพิ่มขึ้นอีก ทั้ง ICU และเตียงผู้ป่วยหนักระดับอื่น จึงไม่มีข้อกังวลที่น่าเป็นห่วง สำหรับสถานการณ์ใน รพ. ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ป่วยโควิดที่ต้องเข้ารับรักษาใน รพ.สะสม 2,527 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 22.41 ย้ำว่า รพ.ส่วนใหญ่ยังคงมีเตียงรับผู้ป่วยโควิด 19 รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ อีกทั้งยังสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้ตามปกติ</p> <p>- นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า จ.เชียงใหม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก ซึ่งทาง สสจ.เชียงใหม่ มีการรวบรวมและเก็บตัวเลขทุกสัปดาห์ เบื้องต้นขณะนี้เตียงผู้ป่วยยังเพียงพอรองรับกรณีมีอาการรุนแรง</p> <p>- นพ.วรเชษฐ เตชะระก ผอ.รพ.นครพิงค์ กล่าวว่า ช่วงนี้ผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เตียงที่รองรับผู้ป่วยหนักยังว่างอยู่ ซึ่งได้มีการเตรียมการรองรับหากมีการระบาดเพิ่ม แต่ขณะนี้ยังไม่น่าวิตกแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า ขณะนี้ กทม. พบผู้ป่วยวันละ 1,300-1,500 ราย สูงสุดคือวันละ 1,900 ราย เป็นข้อมูลจาก รพ.สังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขสุขของ กทม.เท่านั้น ทำให้คาดว่าผู้ป่วยจะมากกว่านี้ 2-3 เท่า ส่วนเรื่องเตียง หากมีผู้ป่วยมากขึ้นสามารถขยายจำนวนเตียงได้ ซึ่งสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้ง ยังร่วมมือกับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี โดย กทม.มีแนวคิดที่จะแบ่งเป็น 7 โซน แต่ละโซนจะมี รพ.แม่ และมี รพ.เครือข่าย ซึ่งอาจมีหลายสังกัดภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน และจะทำให้การสาธารณสุขใน กทม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>2. เตือนใส่หน้ากากเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, isaranews, thaipbs)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โปสต์ย้ำว่าโควิดไม่ระจอก ไม่ใช่หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ติดแล้วไม่จบ ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วย การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ที่น่าห่วงคืองานประชุมวิชาการ พบว่าไม่ป้องกันตัว ติดกันเยอะมาก นอกจากนี้ รพ. โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่ท่องเที่ยว ทั้งคนทำงาน และคนทั่วไปใช้บริการ ควรใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ติดโควิดอย่าซื้อยาทานเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจไม่ใช่หมอบน-aggressivenotdoctor โปสต์เตือนติดโควิดไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเอง พร้อมแชร์โปสต์ในทวิตเตอร์ @vorachatMD ระบุ ผู้สูงอายุตรวจ ATK พบผลบวกแล้วทานยาฟ้าทะลายโจรรักษาตัวเอง 4 วัน พบไตวาย กล้ามเนื้อแตก สลาย ตับอักเสบรุนแรง ต้องล้างไตไปตลอดชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="108 136 256 203" data-label="Image"> </div> <p>กัญชา</p> <p>คัดค้านการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, nationtv, ejan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี หรือหมอดีชา (ตำรับหมอดีชา) ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อปี 2562 กัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้มาร่วมเดินรณรงค์กับตน เรียกร้องให้รัฐบาลเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และได้ปราศรัยกับผู้ร่วมเดินว่าเห็นด้วยกับการรณรงค์เพราะเป็นหนี้บุญคุณกัญชาที่ทำให้หายจากโรคลมชัก แต่ถ้าปี นี้ นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วเอากัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีก ตนจะเดินรณรงค์เพื่อเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอีกครั้ง ขออย่าว่าเป็นนายกฯ ต้องมีจุดยืน ไม่พุดกลับไปกลับมา - นายสุทธิณัฐ อุตมาภิรักษ์ กูรูด้านกัญชาจากต่างประเทศ เจ้าของร้าน go grow cannabis เปิดเผยว่า เห็นด้วยในการจัดระเบียบกัญชา แต่ไม่เห็นด้วยในการนำกลับไปเป็นยาเสพติด เพราะไม่ใช่ยาเสพติดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, สยามรัฐ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายวิศวรท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ผাগไปถึงพรรคก้าวไกล และรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นในเร็ว ๆ นี้ว่า ขอให้มองแง่ดีอีกด้านหนึ่งของกัญชา ไม่นำเอากัญชามาเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง เพราะกลุ่มที่เสียผลประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลเก่าจัดตั้งขึ้นมาจะเสียโอกาสและเสียรายได้ และสิ่งทีวิสาหกิจชุมชนลงทุนมาจะกลายเป็นศูนย์ ที่สำคัญประชาชนจะไม่ได้ใช้ยารักษาโรคที่ทำจากกัญชาที่มีราคาถูก ทั้ง ๆ ที่กัญชามีคุณประโยชน์ด้านการรักษาทางการแพทย์ 	-
<div data-bbox="108 958 177 1025" data-label="Image"> </div> <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เพิ่มบริการการแพทย์รองรับคนเมือง-ลดแออัด รพ.ใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaigov, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ผลักดัน รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นันทบุรี รองรับคนเมือง ขยายบริการให้ครอบคลุมหลายสาขา ลดแออัด รพ.ใหญ่ ยกระดับเพิ่มบริการด้วยเทคโนโลยี ทำให้ประชาชนในเมืองนันทบุรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนเมือง จึงมอบเป็นแนวทางให้ รพ.อื่น ๆ ในสังกัดนำไปดำเนินการเช่นกัน - นพ.วุฒิชัย จิระโชติกุล ผอ.รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นันทบุรี กล่าวว่า รพ.มุ่งพัฒนาบริการทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการคนนันทบุรี ช่วยลดความแออัด รพ.ใหญ่ มีการประสานดูแลผู้ป่วยโดยแบ่งปันทรัพยากรทางสาธารณสุขร่วมกันทั้งจังหวัด ตามนโยบาย 1 รพ. 1 จังหวัด ขณะนี้มีบริการที่หลากหลาย อาทิ ตรวจโรคทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางบางสาขา ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ทางไกล ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ศูนย์เจาะเลือดด่วน (Drive Thru Lab) ส่งผลผ่านไลน์ เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพเท้าด้วย 3D Scanner ภายภาพบำบัดอาการปวด ชา เตรียมจ้างเหมาเอกชนทำ CT Scan รวมทั้งมีศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน เป็นต้น 	-
<p>รางวัล Sasakawa Health Prize</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, thaigov, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Sasakawa Health Prize” ประจำปี 2566 จากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ. สธ. ร่วมแสดงความยินดี 	-
<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้มีฝนตกหนัก มีลมแรง ประชาชนควรระมัดระวังการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง โกล่ต้นไม้สูงใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ พร้อมแนะเตรียมพร้อม 9 ข้อ ป้องกันตนเองจากพายุ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ 10 ข้อปฏิบัติ กรณีประชาชนพบพายุฝน ลมแรง ควรมีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย และหากพบเห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 พร้อมแจ้งข้อมูลผู้บาดเจ็บและสถานที่เกิดเหตุให้ทราบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์, 77kaoded)</p> <p>- นายสุวิศิษฐ์ กันทา รองผอ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขต 1 ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต และรพ.จิตเวช นครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เมื่อ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ปกครองและนักเรียนถูกโคลมถล่มทับเสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 18 ราย ทีมจากกรมสุขภาพจิตได้เยี่ยมเยียนฟื้นฟูสภาพจิตใจแบบรายคน เพื่อให้กำลังใจและไม่คิดมาก ไม่คิดทำร้ายตนเอง และพยายามคิดบวกต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น</p> <p>- หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต คลื่นลมแรง นักท่องเที่ยวรัสเซียฝ่าฝืนลงเล่นน้ำทะเลจุดปักธงแดง ถูกทะเลซัดจมน้ำเสียชีวิต</p> <p>- กรมอุตุฯ เตือนทุกภาคฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่ 27-30 พ.ค. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ภาคใต้ยังเจอได้ฝุ่น 'मारวาร์' จากฟิลิปปินส์ ขณะที่นายกฯ ย้ำหน่วยงานติดตามสภาพอากาศ-สถานการณ์น้ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกสะสมมากกว่า 90 มม. ในช่วง 24 ชั่วโมง</p>	
<p><u>เปิดศูนย์เปิดศูนย์ EOC โรคไข้เลือดออก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยคาดว่าในปีนี้อาจมีการระบาดอีกครั้ง ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2565 เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันถึง 5.4 เท่า แนะนำประชาชนกำจัดยุงลายอย่างถูกวิธีโดยเน้นที่ต้นเหตุของปัญหา คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดลูกน้ำไม่ให้ยุงเกิด พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้ยุงกัด และหากมีไข้ ไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเองทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น และรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	-
<p><u>อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชาโสม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาโสมผสมผสมกระชายดำ ตราเทพี สรรพคุณแก้ปวดตามข้อ ปวดหลัง ปวดเอว โรคเกาต์ รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ กระจกตาเส้นประสาท แก้ปวดประจำเดือน ขับสารพิษออกจากร่างกาย พบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเล็กโดยผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 16 ก.พ. 2564 เบื้องต้นพบว่าเป็นสารสเตียรอยด์ และได้ประสาน สสจ.ขอนแก่น ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><u>เยี่ยมเยียนครอบครัวตาวัย 64 ถอนฟัน 12 ซี่ดับ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, amarintv, ch3plus, ejan)</p> <p>- จากกรณีคุณตาวัย 64 ปี เสียชีวิตหลังไปถอนฟันที่ รพ.สิงห์บุรี ทั้งหมด 12 ซี่ ภายในระยะเวลาแค่ 2 วัน จนทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ล่าสุดทีมแพทย์จาก รพ. เดินทางเข้ามาพบกับครอบครัว และนำพวงหรีดมามอบให้ พร้อมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงได้นำเอกสารรับเงินเยียวยามาให้เซ็น เพื่อส่งเรื่องไปยัง สสจ. และ สปสช. เพื่อขอรับเงินเยียวยาต่อไป รายละเอียดทั้งหมด ผอ.รพ.สิงห์บุรี จะแถลงข่าวต่อไป</p>	-
<p><u>แนะวิธีฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, soudhitalk, news1live, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และหน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ทั้งหมด 2.91 ล้านโดส และยังมีวัคซีนส่วนเพิ่มที่กันไว้สำหรับหญิงตั้งครรภ์อีก 155,400 โดส ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.จนถึงปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายฉีดแล้ว 100,604 คน คิดเป็น 3.46% ของกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงรีบมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- อย. ชี้แจงตามที่มีการเตือนภัยเรื่องพบสารไตรโคลซานในลิปสติก ยาสีฟัน และสบู่ ทำให้หัวใจเต้นช้าลงถึง 20 นาที และดี้อยาปฏิชีวนะอย่างรุนแรง เป็นข้อมูลเท็จ โดยสารไตรโคลซานสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ใช้ ทั้งชนิดของเครื่องสำอางและปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายตามที่กล่าวอ้าง</p>	-
<p>ข่าวจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สปสช. ชี้แจงกรณีที่มีประกาศเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ใช้สิทธิบัตรทอง รับบริการฟอกไต ด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง ผ่านเครื่อง APD ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น เป็นข้อมูลจริง เริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2564 ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ ผู้ป่วยสามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวัน หรือออกไปทำงานในตอนกลางวันถึงช่วงเย็นได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ จะล้างเพียง 1 ครั้งต่อวันโดยใช้เวลา 8-12 ชั่วโมง สามารถเปิดให้เครื่องทำงานขณะนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนได้เลย ทั้งนี้ ทั่วประเทศมีการให้บริการด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติราว 2,500 เครื่อง</p>	-